



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 12 มูลค่าข่าว 93,720.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

9 เม.ย.ตกโครงสร้างอัตรากำลัง ก.อุดมฯ

● ยันรักษาสิทธิตำแหน่ง-เงินไม่ลด ● เร่งสรุปขง กก.ปฏิรูปพิจารณา พ.ค.

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าขณะนี้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด ในส่วนของตนรับผิดชอบชุดแรก คือจัดทำโครงสร้าง อัตรากำลัง กำหนดบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะนัดประชุมติดตามความคืบหน้าวันที่ 9 เม.ย.นี้ โดยตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าโครงสร้างและอัตรากำลังที่เหมาะสมของกระทรวงการอุดมฯ ควรจะมีจำนวนเท่าไร เพราะต้องดูรายละเอียด ความเชื่อมโยงของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้ามีบทบาทหน้าที่เหมือนกันก็ต้องดูว่าจะบูรณาการร่วมกันอย่างไร ต้องมีกองใหม่ขึ้นมาหรือไม่และทำเป็นตุ๊กตาขึ้นมาให้เห็นภาพเสียก่อน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ

บุคลากรยืนยันชัดเจนจะคงหลักการเดิม รักษาสิทธิบุคคลนั้น คือ ตำแหน่งและเงินเดือนไม่ลด ในส่วนนี้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บอกว่า

เรื่องนี้มีการวางแผนการที่จะดำเนินการ เช่น กรณีที่คนเกินกรอบอัตรากำลัง ในส่วนตำแหน่งระดับบริหาร อาจจะมีสิทธิในการเลือกลงตำแหน่งก่อนแต่ไม่ใช่สิทธิ 100% เพราะยังต้องมีกรรมการกลางพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นตำแหน่งปกติก็ให้สมัครก่อนจะไปที่ไหน แต่ถ้าคุณสมบัติไม่ตรงกับหน้าที่ที่เหลืออยู่หรือตัดสินใจไม่ได้ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการไปคุยทีละคน เป็นต้น

“หากกำลังคนเกินก็ต้องหาที่ให้ลง ให้มีงานทำ แต่ต้องเงินเดือนไม่ลด ซ้ำเขาต้องไม่ลด แม้อาจจะไม่ใช่งานในหน้าที่เดิม แต่ศักดิ์ศรีต้องเท่าเดิมและสามารถเติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าของเขาได้ ทั้งนี้ภายในเดือน เม.ย.นี้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดจะต้องไปทำงานและจะต้องนำข้อสรุปต่างๆ มาเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ พิจารณาในต้นเดือน พ.ค.นี้” ศ.คลินิก นพ.อุดมกล่าว.